



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองบง
พร้อมถนนเชิงลาดคอสะพาน+ถนนขอบสะพาน
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีความประสงค์จะสบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองบงพร้อมถนนเชิงลาดคอสะพาน+ถนนขอบสะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมถนนเชิงลาดคอสะพาน+ถนนขอบสะพานไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการราคากลางในการเสนอราคา ครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ขอสงวนสิทธิในการที่จะก่อกั้นผู้กั้นได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้ที่มิอาชีพรับจ้างทำงานที่สบราคาดังกล่าวนี้ และผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือเคยมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินเป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ณ วันประกาศสบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสบราคาจ้างครั้งนี้

การยื่นของสบราคา สามารถยื่นได้ดังนี้

๑. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

๒. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยไม่เปิดให้ยื่นของสบราคาทางไปรษณีย์

กำหนดทำการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาทได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการ
คลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗
ตุลาคม - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕ ในวันและเวลา
ราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.dongmoonlaek.com หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายไฉน กองทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก